

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างอันเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ซื้อ - จ้างอย่างไร ไม่เสี่ยง"

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ซื้อ - จ้างอย่างไร ไม่เสี่ยง" ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สกสว. โดยมี รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นประธาน และ นางสุพัตรา ทศนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับสูง งานพัสดุ เป็นวิทยากร มีบุคลากร สกสว. เข้าร่วมจำนวน 30 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ บุคลากร สกสว. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และห่างไกลความเสี่ยง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1 - 4)

1. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง)
2. ความเสี่ยงและข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง การกำหนดรายละเอียดความต้องการพัสดุ การจัดทำราคากลาง การตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ การทำสัญญาและบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน การขยายระยะเวลา งตหรือลดค่าปรับ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง และการบริหารพัสดุ



ภาพที่ 1 รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดงาน



ภาพที่ 2 นางสาวพัชรา ทศนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับสูง วิทยากร



ภาพที่ 3 บรรยายภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการ



ภาพที่ 4 บรรยายภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ได้จัดทำและเผยแพร่ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยบุคลากร สกสว. และบุคคลทั่วไป สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ทางเว็บไซต์ <https://www.tsri.or.th> ในหัวข้อ แหล่งความรู้จาก สกสว.

